



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

- ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสอง

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล : ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสอง

การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบสองหรือรอบชี้ขาด มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชนะการเลือกตั้งรอบแรกที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองคน ได้แก่ นายจาอีร์ โบลโซนาโร (Jair Bolsonaro) วัย ๖๓ ปี อดีตนายทหารระดับสูงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐริโอเดจาเนโร จากพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Liberal Party) ฝ่ายขวาจัด และนายเฟอร์นันโด ฮัดดาต (Fernando Haddad) วัย ๕๕ ปี อดีตนายกเทศมนตรีนครเซาเปาโล จากพรรคแรงงาน (Workers' Party) ฝ่ายซ้าย

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายโบลโซนาโร ได้รับชัยชนะเหนือนายฮัดดาต ตามการคาดคะเนจากผลการหยั่งเสียงก่อนหน้านี้ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๕.๑๔ ต่อ ๔๔.๘๖ จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า ๑๐๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๓

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวบราซิล จะแสดงความรังเกียจที่นายโบลโซนาโร นิยมชมชอบระบอบเผด็จการ และมีแนวคิดเหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่นสตรี ตลอดจนเกลียดชังกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แต่ชาวบราซิลก็ยังคงลงคะแนนให้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่พอใจรัฐบาลชุดเก่าจากพรรคแรงงาน ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อาชญากรรมและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ชัยชนะของนายโบลโซนาโรครั้งนี้ ทำให้ชาวบราซิล รวมทั้งกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดความวิตกกังวลว่านายโบลโซนาโร ที่นิยมระบอบเผด็จการทหาร จะปกครองประเทศโดยลิดรอนสิทธิมนุษยชน ปิดกั้นเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของประชาชน แต่นายโบลโซนาโรได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกภายหลังชนะเลือกตั้ง โดยให้คำมั่นว่าจะเคารพหลักการตามระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพ และมุ่งมั่นให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ พร้อมปฏิญาณว่าจะปราบปรามการทุจริตประทุติมิชอบและกำจัดอาชญากรรมรุนแรงให้หมดสิ้นไป

ทั้งนี้ นายโบลโซนาโร จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจะเป็นผู้นำบราซิลคนแรกที่มาจากกองทัพ นับตั้งแต่ประเทศได้ยุติการปกครองระบอบเผด็จการทหารในช่วงระหว่างปี ๒๕๐๗ - ๒๕๒๘

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46013408>

<https://www.cnn.com/2018/10/28/americas/brazil-election/index.html>

<https://www.nytimes.com/2018/10/.../jair-bolsonaro-brazil-election.html>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

นางณัฐสุนัน สมสมาน

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑